



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
ที่ 1/2568

เรื่อง กำหนดและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยประชุมใหญ่
และ เงินสวัสดิการประจำปีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ และ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งจะจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและเงินสวัสดิการประจำปีแก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวันจ่ายเงินดังนี้

1. กำหนดเวลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.00 น. และกำหนดการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหา ได้ถึงเวลา 15.00 น. (ปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับคะแนน)

2. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินแก่สมาชิก ซึ่งมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ตามพระราชบัญญัติ และ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ จำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจ่ายให้เฉพาะสมาชิก พร้อมกับการลงลายมือชื่อในหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. (มีสิทธิเฉพาะสมาชิกปกติและสมาชิกคงสภาพเท่านั้น สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่)

3. สมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาได้ทันภายในเวลา 15.00 น. ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ สำนักงานสาขาวัดเลียบ ได้จนถึงเวลา 18.00 น. พร้อมกับรับเงินเบี้ยประชุมใหญ่ และเงินสวัสดิการได้ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากเกินระยะเวลาปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง

4. สมาชิกที่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยประชุมใหญ่ จำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แต่ยังคงมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานวัดเลียบ สำนักงานเพลินจิต และ รถบริการเคลื่อนที่ ในวันและเวลาทำการ

หากพ้นกำหนดดังกล่าว สมาชิกรายใดที่ยังไม่มาติดต่อขอรับเงินสวัสดิการฯ **สหกรณ์ฯ จะดำเนินการนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว) ให้กับสมาชิกต่อไป**

5. การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับสหกรณ์ฯ **ซึ่งกำหนดให้** ต้องมี การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ **ในวันที่จัดการประชุมใหญ่เท่านั้น** จะจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนหรือหลังจากวันดังกล่าวไม่ได้ รวมถึงการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้สมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ตามวันเวลาที่สหกรณ์กำหนด จึงต้องจ่ายให้กับ **สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น** จะทำการจ่ายนอกเหนือจากวันเวลาดังกล่าวไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด